



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 17-11-2013

Chúa nhật 33 Thường niên

Năm C

**Anh em
làm chứng cho Thầy**

LỜI CHÚA: Lc 21, 5-19

Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giêsu bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” Họ hỏi Người: “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước?” Đức Giêsu đáp: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: “Chính ta đây”, và “Thời kỳ đã đến gần”; anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục đâu.”

Rồi Người nói tiếp: “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp cho các hội đường và nhà tù, và điệu đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan khiến tất cả địch thủ của anh

(xem tiếp trang 2)

**Hội nghị thường niên 2013
Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam
K'Long, Đà Lạt – 05-06-07/11/2013**

Hội nghị thường niên Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam năm 2013 được tổ chức tại Trung tâm Don Bosco K'Long, thuộc giáo phận Đà Lạt từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 11 năm 2013, với chủ đề: “*Quyền bính và quản trị trong đời sống Thánh hiến*”.



HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN
LIÊN HIỆP BỀ TRÊN THƯỢNG CẤP VIỆT NAM - K'LONG, ĐÀ LẠT - 2013

1. Có 137 đại biểu tham dự là các Bề trên và đại diện Bề trên thuộc các

đơn vị Dòng tu, Tu hội, Tu đoàn Tông đồ trong toàn quốc.

2. Đức cha Antôn Vũ Huy Chương giám mục giáo phận Đà Lạt đã chủ

(xem tiếp trang 4)

Ngày chịu Phép Rửa tội là ngày sinh nhật thứ hai



W H Đ (13.11.2013) – Trong khuôn khổ Năm Đức Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp tục loạt bài giáo lý về kinh Tin Kính tại buổi tiếp

kiến chung sáng nay thứ Tư 13-11 ở quảng trường Thánh Phêrô.

Trước hàng chục ngàn khách hành hương có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha giải thích đoạn kinh Tin Kính về bí tích Rửa tội: lời tuyên xưng có ba yếu tố: “Tôi tuyên xưng”, “có một phép Rửa duy nhất” và “để tha tội”.

Đức Thánh Cha nói: “Anh chị em thân mến, trong kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng rằng ‘Tôi tuyên xưng có một phép Rửa duy nhất để tha tội’. Bí tích Rửa tội chính là ‘cửa’ vào đức tin và đời sống Kitô hữu”.

Ngài đề nghị các tín hữu khi về nhà

hãy tìm lại ngày mình được rửa tội; đó là ngày sinh nhật thứ hai: sau khi được sinh ra trên đời, chúng ta còn được sinh ra trong Giáo hội, trong Chúa Kitô.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng bí tích Hòa giải là một sự canh tân bí tích Rửa tội chứ không phải là một “cực hình”. Chúng ta tin vào sự tha thứ tội lỗi, niềm tin ấy gắn liền với bí tích Rửa tội, vì bí tích Hòa giải là như một “bí tích Rửa tội thứ hai”. Lãnh nhận bí tích Rửa tội là chìm mình vào cái chết của Chúa Kitô là “ánh sáng thật”; cùng với Người chúng ta được sống lại như những thụ tạo mới.

Bí tích Rửa tội tha tội nguyên tổ và mọi tội khác, đồng thời tha cả hình phạt do tội. Tuy nhiên, chúng ta phải luôn chiến đấu chống lại những thúc đẩy của sự dữ và hành động của Satan. Mẹ Giáo hội dạy chúng ta phải khiêm tốn thú nhận tội mình, vì chỉ khi được tha thứ và biết thứ tha, tâm hồn chúng ta mới có được bình an và niềm vui. ■

Trại họp mặt Giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Thái Lan

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đầu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.”

SUY NIỆM

Trong số 117 vị Tử Đạo Việt Nam, được phong thánh năm 1988, có một phụ nữ duy nhất, mẹ của 6 người con. Đó là bà Anê Lê Thị Thành, còn gọi là bà Ê. Trước khi là một anh hùng tử đạo, bà đã là một người mẹ hiền gương mẫu. “Thân mẫu chúng tôi rất chăm lo việc giáo dục các con. Chính người dạy chúng tôi đọc chữ và học giáo lý, sau lại dạy cách dự thánh lễ và xưng tội rước lễ.” Đó là lời khai của cô con gái út trước giáo quyền.

Nhà bà Ê là nơi các linh mục trú ẩn. Buổi sáng lễ Phục Sinh năm 1861, quan Tổng Đốc Nam Định cho quân bao vây làng của bà. Bà Ê bị bắt lúc đã 60 tuổi. Bà bị đánh đập tra tấn, bị ép phải chối đạo, bị lôi qua Thánh Giá, bị bỏ rấn độc vào người. Khi con gái đến thăm bà trong nhà giam, đau đớn vì thấy quần áo mẹ loang đầy vết máu, bà đã an ủi con với một niềm lạc quan lạ lùng: “Con đừng khóc, mẹ mặc áo hoa hồng đấy, mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giêsu, sao con lại khóc?” Sau ba tháng chịu đủ mọi cực hình, người phụ nữ ấy đã hiến đời mình cho Chúa.

Cuộc đời của vị thánh nữ tiên khởi của Việt Nam là một sức nâng đỡ lớn cho chúng ta. Thiên Chúa đã làm điều phi thường nơi một người phụ nữ già nua, yếu đuối. Quan “Hùm Xám” tỉnh Nam Định cũng phải bó tay trước sự yếu đuối kiên vững của bà. Khôn ngoan và đơn sơ, can đảm chịu đau khổ, bà thánh Ê đã phó mặc cho Chúa đời mình. Bà chẳng lo phải nói gì, phải làm gì trước tòa án, vì sức mạnh của Thánh Thần ở với bà.

Hội Thánh thời nào cũng cần những người dám sống vì đức tin, dám làm chứng cho Chúa trước mặt người đời. Sống đức tin là một loại tử đạo không đổ máu, không đòi hy sinh mạng sống, nhưng lại đòi hy sinh cả tương lai vững vàng ổn định.

(xem tiếp trang 3)

WHD (08.11.2013) – Cuối tháng Mười vừa qua, một nhóm đông các bạn trẻ Công giáo Việt Nam sống tại Thái Lan đã tham dự một cuộc hành hương đức tin dưới hình thức trại họp mặt, nhằm canh tân tình bạn với Chúa Kitô.

Cha Antôn Lê Đức, tuyên úy cộng đồng người Việt, cho biết: “Mục đích của trại họp mặt này là tạo cơ hội nâng đỡ đức tin của họ, đang khi họ phải rời bỏ môi trường sống đạo quen thuộc ở đất nước Việt Nam của mình. Đây là cơ hội cho giới trẻ Việt Nam tại Thái Lan quy tụ để nâng đỡ nhau đồng thời chia sẻ niềm tin và kinh nghiệm sống”.

Trại được tổ chức hằng năm và đây là lần thứ ba, với chủ đề “Cùng đi với Chúa Kitô”. Trại họp mặt lần này diễn ra trong hai ngày 25-26 tháng Mười tại giáo xứ Tổng lãnh thiên thần Micae, thuộc thị trấn Nong Bua Lamphu, ở đông bắc Thái Lan, cách nhà thờ chính tòa thành phố Udon Thani gần 50 kilômet về phía tây nam. Trại thu hút hơn 100 bạn trẻ Việt Nam đang làm việc hay học tập tại Thái Lan.

Tại Việt Nam người Công giáo chiếm khoảng tám phần trăm dân số, còn tại Thái Lan người Công giáo chưa đến một phần trăm dân số.

Trong khi sống và làm việc xa nhà, giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Thái Lan thường thiếu cơ hội chia sẻ và xây dựng các mối tương quan; do điều kiện làm việc và rào cản ngôn ngữ, họ gặp nhiều khó khăn trong việc lãnh nhận các bí tích tại nhiều khu vực của Thái Lan bên ngoài các thành phố lớn.

Cha Lê Đức nói: “Gặp nhau qua các kỳ trại này, họ chia sẻ niềm vui cũng như những đấu tranh, đồng thời củng cố đức tin Kitô giáo của mình”.

Chương trình sinh hoạt ở trại bao gồm: suy niệm, chứng từ đức tin, hội thảo, video, trò chơi và âm nhạc.

Anh Ngô Hồng Quân, một trại viên, nói rằng “qua chủ đề ‘Cùng đi với Chúa Kitô’, chúng tôi được nâng đỡ, củng cố và thử thách trong đức tin. Chúng tôi cảm nhận rõ ràng tình đoàn kết với nhau và với Chúa Kitô, Đấng luôn đồng hành với chúng tôi”.

Anh Nguyễn Văn Thắng -trong ban tổ chức-, cho biết: “Tôi rất hạnh phúc được tham gia tổ chức sự kiện này, gặp nhiều bạn mới mà trước đây tôi chưa hề biết. Cảm giác thật tuyệt vời khi nhìn thấy niềm vui hiện trên khuôn mặt mọi người và không còn khoảng cách giữa người này với người khác, khi chúng tôi quy tụ trong tình yêu Chúa Kitô”.

Một trại viên khác, chị Phan Thủy Tiên, nói: “Tôi nhận ra rằng cũng như những người đã tham dự các trại này trước đây, bây giờ tôi có trách nhiệm thể hiện lòng hăng say và cố gắng làm lan tỏa ngọn lửa nhiệt tình đến những người khác. Tôi muốn tất cả chúng ta hăng say làm chứng cho Chúa Kitô, dù có cảm thấy mệt mỏi ra sao khi làm việc cũng như khi học tập”.

Và cha Lê Đức kết luận: “Thật hết sức xứng đáng khi nhìn thấy những người trẻ đến đây và rời trại với tinh thần được đổi mới và gắn bó với Chúa Kitô như thế nào”. ■

(Theo CNA/EWTN News, 06-11-2013)

Các chủ đề cho những Ngày Giới trẻ Thế giới sắp tới

WHD (08.11.2013) – Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định chọn các chủ đề cho những Ngày Giới trẻ Thế giới kế tiếp, hình thành chặng đường chuẩn bị thiêng liêng kéo dài 3 năm dẫn đến cao điểm là Ngày Giới trẻ Thế giới cấp quốc tế sẽ diễn ra tại Krakow, Ba Lan vào tháng Bảy năm 2016:

– Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 29 (cấp giáo phận, năm 2014): “*Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ*” (Mt 5,3).

– Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 30 (cấp giáo phận, năm 2015): “*Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa*” (Mt 5,8).

– Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 31 (cấp quốc tế, năm 2016) tại Krakow, Ba Lan: “*Phúc thay ai thương xót người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương*” (Mt 5,7). ■

Giáo hội Việt Nam hiệp thông và chia sẻ với Giáo hội Philippines

WHD (13.11.2013)

– Sau khi cơn bão Nari cùng với trận động đất đi qua Philippines hồi tháng trước và để lại những thiệt hại không nhỏ, cuối tuần qua siêu bão Haiyan lại ập vào khu vực miền Trung của đất nước này, gây tổn thất rất nặng nề về người và tài sản.



Nhân danh Hội đồng Giám mục Việt Nam và Dân Chúa tại Việt Nam, Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu - Chủ tịch Ủy ban bác ái xã hội-, đã gửi thư đến Đức Tổng giám mục Jose S. Palma, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines để bày tỏ tình hiệp

thông với Giáo hội Philippines trong tuần chín ngày cầu nguyện cho những nạn nhân của thiên tai này cùng với gia đình của họ. Tuần chín ngày bắt đầu từ hôm thứ Hai, 11-11.

Cụ thể, Giáo hội Việt Nam đã gửi tặng Giáo hội Philippines 50.000 đô la để chia sẻ phần nào những mất mát do thảm họa thiên nhiên gây ra.

Lá thư đề ngày 12-11-2013 kết thúc với lời nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ ơn lành để thêm sức mạnh và an ủi cho Giáo hội và đất nước Philippines, nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng cứu giúp và Tổng lãnh thiên thần Micae. ■

Iraq: Lễ tưởng niệm các nạn nhân của cuộc thảm sát năm 2010 tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

WHD (08.11.2013) –

Ba năm sau cuộc thảm sát kinh hoàng tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Baghdad (31-10-2010), một lễ tưởng niệm được âm thầm tổ chức tại nhà thờ này để tưởng niệm 53 nạn nhân thiệt mạng. Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tọa lạc tại khu thương mại chính của Baghdad, Karrada, được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Chỉ có những người xuất trình giấy tờ chứng minh là Kitô hữu mới được phép vào nơi này.



Phía trước nhà thờ, hàng chục người Hồi giáo Iraq, thuộc cả hai phái Sunni và Shiite, thấp nển và căng biểu ngữ kêu gọi những đồng hương Kitô hữu của họ đừng để bị cám dỗ ra đi và khẳng định họ ủng hộ các tôn giáo thiểu số. Một người biểu tình là công chức về hưu nhấn mạnh: “Từ hàng nghìn năm nay, các Kitô hữu là người Iraq và Kitô giáo là một trong những tôn giáo lâu đời nhất ở đất nước này. Chúng tôi khuyên họ đừng rời khỏi Iraq, bởi vì mọi người Iraq đều chia sẻ nỗi đau của họ”.

Trước năm 2003 tại Iraq có khoảng một triệu Kitô hữu. Hiện nay con số này ước tính ít hơn 500.000 người. Trong các cộng đồng Kitô hữu Iraq,

có một trong những cộng đồng lâu đời nhất trên thế giới là cộng đồng Candê, với gần 700.000 tín hữu trên toàn thế giới.

Cuộc tấn công năm 2010 là cuộc thảm sát đẫm máu nhất nhắm vào cộng đồng Kitô hữu tại Iraq kể từ năm 2003 và từ khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ. Khoảng một trăm tín hữu đang tham dự thánh lễ chiều Chúa nhật trong nhà thờ thì bị một nhóm người vũ trang bắt làm con tin. Một nhóm có liên hệ với Al-Qaeda đã nhận trách nhiệm bắt giữ con tin để đòi Giáo hội Copt Ai Cập trả tự do cho mấy người phụ nữ Hồi giáo mà họ nói đang bị “giam giữ trong các tu viện”. Cuộc giải cứu con tin của lực lượng an ninh Iraq đã khiến 53 người thiệt mạng, đa số là phụ nữ và trẻ em; trong số những người thiệt mạng có 3 linh mục, đồng thời cũng có cả nhân viên an ninh và nhóm khủng bố.

Cuộc tấn công này đã gây ra một làn sóng thương cảm mạnh mẽ trên toàn thế giới. Ngày hôm sau, tức ngày lễ Các Thánh, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã lên án hành vi bạo

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Mỗi ngày, chúng ta thường bị đặt trước những chọn lựa, trước thập giá của Đức Giêsu, y hệt như các vị tử đạo ngày xưa. Có khi chúng ta đã bước qua thập giá, khi chọn mình, đã chối Chúa bằng chính cuộc sống. Càng có tự do, ta lại càng dễ sa sút đức tin. Tiền bạc, tiện nghi, khoái lạc vẫn là những thụ tạo gây ra những cuộc bách hại êm ả và khủng khiếp mà cuối cùng chúng ta cũng phải đối diện. Ước gì chúng ta không để mất đức tin được mua bằng giá máu của bao vị tử đạo, và ước gì chúng ta không ngừng chuyển giao đức tin ấy cho hơn 80 triệu đồng bào trên quê hương.

CẦU NGUYỆN

Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, các ngài đã dám sống đến cùng ơn gọi Kitô hữu trong một hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm.

Sự hy sinh của các ngài cho thấy tình yêu mạnh hơn sự chết và chết là cửa mở vào cõi sống bất diệt.

Dù mang phận người yếu đuối, nhưng nhờ ơn Chúa đỡ nâng, các ngài đã chiến thắng khải hoàn.

Xin cầu cho chúng con là con cháu các ngài biết can trường sống đức tin của bậc cha anh trong một thế giới vắng bóng Thiên Chúa, biết nhiệt thành làm chứng về tình yêu bằng một đời hiến thân phục vụ.

Ước gì ngọn lửa đức tin mà các ngài đã thắp lên bằng cuộc sống và cái chết, được bùng tỏa trên Tổ quốc Việt Nam.

Ước gì máu thấm của các ngài thấm vào mảnh đất quê hương để công cuộc truyền giáo sinh nhiều hoa trái. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

lực này và cầu nguyện “cho các nạn nhân của nạn bạo lực phi lý này, càng tàn bạo hơn vì nó tấn công những người không có khả năng tự vệ, đang quy tụ trong nhà Chúa, là nơi yêu thương và hoà giải. Đứng trước những giai đoạn tàn khốc của bạo lực vẫn đang xâu xé các cư dân ở Trung Đông, tôi muốn lặp lại lời kêu gọi hoà bình”.

(Vatican Radio, 07-11-2013)

Toà Thánh giới thiệu tạp chí mới: *Latinitas*



WHĐ (09.11.2013) – Sáng thứ Sáu 08-11, Văn phòng báo chí Toà Thánh đã tổ chức họp báo để giới thiệu số đầu tiên của tạp chí mới “*Latinitas*”, do Viện hàn lâm Toà Thánh về La ngữ ấn hành. Viện hàn lâm này mới được Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI thành lập hồi tháng 11 năm 2012. Chủ tọa buổi họp báo là Đức hồng y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Văn hóa; giáo sư Ivano Dionigi, Chủ tịch Viện hàn lâm Toà Thánh về La ngữ kiêm Viện trưởng Đại học Bologna; và nhà văn Valerio Massimo Manfredi.

Số đầu tiên -được đề tặng Đức giáo hoàng Phanxicô- mở đầu bằng bài viết của giám đốc Ivano Dionigi để trả lời cho câu hỏi “Tiếng Latinh dành cho ai? Tại sao dùng tiếng Latinh?”.

Tạp chí được chia thành ba đề mục: *Historica et philologica*: lịch sử và ngữ văn; *Humaniora*: dành cho văn học Latinh hiện đại, và *Ars docendi*: đề cập các vấn đề sư phạm liên quan đến các ngôn ngữ và các nền văn hóa cổ điển, từ thời cổ đại đến ngày nay.

Ngoài ra còn có một phụ lục bằng tiếng Latinh, gồm có “*Breves de Academiae vita notitiae*”, nêu những nét chính trong hoạt động của Viện; “*Argumenta*”, là bản tóm tắt những đóng góp cho tạp chí phù hợp với những tiêu chuẩn quốc tế hiện hành đối với các ấn phẩm khoa học; và một bảng tra cứu “*Index universus*” hữu ích.

Các bài viết trên tạp chí *Latinitas* được viết bằng tiếng Latinh và, lần đầu tiên, cả bằng tiếng Ý và các ngôn ngữ khác. ■

(Theo VIS)

Hội nghị thường niên 2013...

sự Thánh lễ Khai mạc Hội nghị thường niên Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam năm 2013.

3. Hội nghị thường niên Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam năm 2013 vui mừng chào đón sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Toà Thánh tại Việt Nam; Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Sài Gòn, Tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam; Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục giáo phận Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam; Đức cha Antôn Vũ Huy Chương Giám mục giáo phận Đà Lạt và hai thuyết trình viên là Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Radio Veritas Asia và cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn, Dòng Đaminh.

4. Trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị, các Bề trên đã lắng nghe những đề tài chia sẻ và thuyết trình về một số vấn đề liên quan đến đời sống và sứ vụ của đời sống thánh hiến:

– Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Toà Thánh tại Việt Nam đã huấn dụ về “*Việc đào tạo các thế hệ mới của đời sống thánh hiến*”;

– Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Sài Gòn, Tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chia sẻ với Hội nghị về “*Đường hướng mục vụ hiện nay của giáo hội Việt Nam*”;

– Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục giáo phận Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chia sẻ về “*Vai trò của các Hội Dòng đối với Giáo hội địa phương*”;

– Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Radio Veritas Asia, đã thuyết trình về “*Truyền thông Tin mừng trong đời sống thánh hiến*”;

– Cha Giuse Trần Hoà Hưng, Chủ tịch Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam đã chia sẻ “*Huấn thị của Giáo hội về quyền bính trong đời sống thánh hiến*”;

– Cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn, Dòng Đaminh đã thuyết trình về

“*Quản trị điều hành trong đời sống thánh hiến*”.

5. Hội nghị cũng đã nghe Ban Điều hành Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam báo cáo Tổng kết hoạt động và về Quỹ tài chính của Liên hiệp trong năm 2013.

6. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các Bề trên thảo luận với các đề tài được gợi ý từ các bài chia sẻ và thuyết trình của quý Đức Tổng, quý Đức Cha, quý Đức Ông và quý Cha.

7. Tại Hội Nghị thường niên Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam năm 2013, khối Dòng Nữ Giáo phận đã bầu bổ sung Nữ tu Maria Rosa Vũ Thị Loan, Bề trên Giám tỉnh Dòng Mân Côi Chí Hoà là Ủy viên Đại diện khối Dòng Nữ giáo phận trong Ban Điều hành Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam Khoá IV (2012-2015), thay cho Nữ tu Maria Phạm Thị Nhi, nay đã mãn nhiệm là Tổng Phụ Trách Hội Dòng MTG Tân Lập.

8. Sau khi thảo luận và trao đổi chung tại Hội trường với sự chủ sự và hướng dẫn của cha Chủ tịch Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam, Hội nghị đã đúc kết một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Liên hiệp trong thời gian tới, và giao trách nhiệm cho Ban Điều hành đưa ra chương trình và kế hoạch thực hiện.

9. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Hội nghị thường niên Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam năm 2013 đã kết thúc với Thánh lễ Tạ ơn do Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Toà Thánh tại Việt Nam chủ sự cùng với sự hiện diện của Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục giáo phận Đà Lạt.

10. Hội nghị thường niên Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam năm 2013 đã khép lại, nhưng những thành quả và bầu khí hiệp thông huynh đệ đầy tình thân ái của Hội nghị chắc chắn sẽ đem lại cho các thành viên của Liên hiệp một niềm vui và một sự hứng khởi mới trong sứ vụ phục vụ Thiên Chúa, phục vụ Giáo hội và phục vụ tha nhân, đồng thời sẽ góp phần thúc đẩy những người sống đời thánh hiến tại Việt Nam, càng ngày càng trở nên những chứng nhân Tin Mừng đích thực giữa thời đại hôm nay. ■

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết,
tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**
